

Số: /BC-UBND

Sơn Cẩm, ngày tháng 7 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả kiểm tra, tham mưu giải quyết phản ánh hiện trường của người dân trên ứng dụng C -Thái Nguyên**

Thực hiện Công văn số 3046/UBND-VP ngày 25/7/2023 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, tham mưu giải quyết phản ánh hiện trường của người dân.

UBND xã Sơn Cẩm báo cáo kết quả kiểm tra như sau: Theo phản ánh của người dân về việc xây dựng gây tắc cống thoát nước với nội dung phản ánh cụ thể như sau: *“Toà nhà Galaxy Thái Nguyên xây dựng trên phần đất rãnh thoát nước từ khu vực xóm Đồng Danh – Sơn Cẩm ra phía Quốc lộ 3 (Đường Dương Tự Minh). Bên dưới có đặt cống ngầm, hiện tại cống ngầm đã bị tắc, mỗi trận mưa nước xối làm sạt lở phần nền đường của Ngõ số 1, gây mất an toàn và ảnh hưởng tới các hộ dân ở Ngõ số 1, Tổ 8-phường Tân Long. Hiện tại Công ty Sông Thao đang tiếp tục cho xây hàng rào trên phần đất ngoài ranh giới của Galaxy. Kính đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. Không cho Galaxy xây hàng rào trên phần đất của mương thoát nước. Trân trọng!”*

Qua phản ánh của công dân, và Văn bản của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ, tham mưu giải quyết phản ánh hiện trường của người dân. Ngày 25/7/2023, UBND xã Sơn Cẩm đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với cơ sở xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm và đại diện Tổ 8, phường Tân Long và đại diện công ty Sông Thao tổ chức kiểm tra hiện trường, cụ thể như sau:

- Thửa đất số 413, tờ bản đồ số 57, diện tích 400 m<sup>2</sup> đất ở chủ sử dụng đất là ông Hoàng Công Đoàn hiện trạng trên đất đã có xây dựng nhà. Phía giáp ranh giữa thửa đất của số 413, tờ bản đồ số 57 với đường ngõ số 1, tổ 8, phường Tân Long công ty Sông Thao đang thực hiện xây dựng đổ móng với kích thước chiều dài 21,36m, rộng 20 cm, cao 20 cm.

Sau khi kiểm tra, UBND xã Sơn Cẩm đã yêu cầu công ty Sông Thao tạm dừng các hoạt động xây dựng tường rào để xác định ranh giới rõ ràng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Sơn Cẩm về kết quả kiểm tra, tham mưu giải quyết phản ánh hiện trường của người dân./.

***Nơi nhận:***

- UBND TP TN (B/c);
- Phòng Văn hóa và Thông tin TPTN;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Nguyên**